

เกมฟุตบอลนิยามแห่งการทำงานเป็นทีม

มองจากทฤษฎีฝูงห่าน

ศศ. ชมพู่ โกติรัมย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กระฟุตบอลโลก กระแสความแรงของ การแข่งขันบอลโลกเกิดขึ้นทั่วทุกแห่งในมุมโลกสี่ด้านและบรรยากาศเกิดขึ้นพร้อมๆกันก้าวข้ามมิติของเวลา สถานที่ และวัฒนธรรม สำหรับประเทศไทยถึงแม้ไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายเลย แต่คนไทยได้สัมผัสบรรยากาศของเกมทั้งก่อน และหลังการแข่งขันอย่างใกล้ชิดได้ชมครบ64นัดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาติอื่นที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายเลย แต่คนไทยได้สัมผัสบรรยากาศของเกมอย่างใกล้ชิดได้ชมครบ64นัดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาติอื่นที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายเลย ฟุตบอลโลกกับคนไทยนั้น มีความบ้าคลั่งเป็นอย่างหนัก โดยเนื้อแท้ของเกมฟุตบอลนั้นสามารถมองได้หลายอย่างเรียกว่า โอกาสเดียวกันเป็นทั้งโอกาส และวิกฤติในตัว อาจารย์ชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้กล่าวว่า อยากให้ดูฟุตบอลให้ได้ประโยชน์ควรศึกษาเทคนิค การวางแผน ทักษะของผู้เล่น โดยเฉพาะนักฟุตบอลจากประเทศบราซิลโดยสรีระแล้วไม่สูงใหญ่มากนัก(โดยรวมคล้ายคนไทย)เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นจากทีมของทวีปยุโรป หากมองว่ากีฬาสร้างคน คนสร้าง ตรงนี้ น่าจะพลิกความนิยมต่อเกมฟุตบอลอันเป็นโอกาสที่ดี ให้เป็นโอกาสสร้างความนิยมให้ดำรงคงอยู่ขยายวงในระดับทีมฟุตบอลชาติไทย แทนที่การพลิกโอกาสแห่งความคลั่งไคล้ต่อเกมฟุตบอลโลกเป็นวิกฤติ โดยเฉพาะเรื่องของการเล่นพนัน ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาแบบยั่งยืน ได้ทำการประเมินสถานการณ์การเล่นพนันบอลโลกโดยอิงกับประชากร พบว่า จะมีผู้เล่นทายพนันบอลโลกสูงถึง 3,651,938 ราย เป็นชาย 2,899,326 ราย หญิง 752,613 ราย หรือคิดเป็นพันละ 24 ราย สำหรับวงเงินหมุนเวียนเล่นพนันบอลคาดว่าต่อผู้มีเงินหมุนเวียนประมาณ 741ล้านบาทและถ้าปราศจากมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากการเล่นพนันบอล คาดว่าเมื่อสิ้นฤดูกาลแข่งขันบอลโลกจะมีเงินหมุนเวียนในการเล่นพนันบอลสูง 47,453,597,598 ล้านบาท

เกมฟุตบอล สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงาน ได้อย่างดี ทั้งงานเล็กงานใหญ่ ไปจนถึง งานระดับชาติ ในชั้นการบริหารราชการแผ่นดิน พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรจะใช้เชิงสร้างสรรค์ของเกมฟุตบอลนี้ บ่มเพาะลูกหลาน สร้างแรงบันดาลใจในแม่แบบจากตัวผู้เล่นเพื่อให้เกิดตัวตนในอุดมคติที่ต้องไปให้ถึง แทนโลกมายาคารา ยานี้ ที่กล่าวอย่างนี้เพราะเยาวชนคนรุ่นหลังของบราซิลพยายามอดทนมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อก้าวตามตัวตนในอุดมคติคือการได้เล่นฟุตบอลตาม แม่แบบปรากฏการณ์เช่นนี้จึงมี โรนัลโดน้อยมาสืบทอดเป็นตัวตายแทนตัวแทนอย่างต่อเนื่อง(ทรัพยากรมนุษย์)ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้เขียนเอาใจเชียร์ทีมชาติบราซิลอย่างออกนอ้า แต่มองในประเด็นกีฬาสร้าง คนสร้างชาติ เมื่อกีฬาไม่ว่ากีประเภทใดก็ตามแต่ในที่นี้ขอหยิบยกถึงฟุตบอลตามกระแส

ได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชนเพื่อยกระดับเป็นอาชีพ ฟุตบอลย่อมเป็นทางเลือก เป้าหมายสูงสุดก็คือฟุตบอลเป็นแม่แบบ เป็นตัวชี้้นำการพัฒนาคนในฐานะเป็นทรัพยากรของชาติ และ ยิ่งไปกว่านั้นการได้ร่วมแข่งขันกับมหกรรมฟุตบอลโลกย่อมเป็นสร้างชื่อเสียงต่อประเทศชาติอย่าง ใหญ่หลวง เช่นรอบแปดทีมของฟุตบอลโลกที่ยาวนี้(ขณะที่เขียน) ทีมจากอเมริกาได้สามารถอยู่ใน อันดับต้นๆในทุกรายการแข่งขันของ FIFA สะท้อนให้เห็นว่า ทีมจากอเมริกาได้สามารถสร้างทีม ฟุตบอล จนเป็นแบบฉบับสำหรับฟุตบอลอันเป็นเอกลักษณ์ของตนจนกลายเป็นมหาอำนาจทาง ฟุตบอลของโลกทดแทนอำนาจทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างน่าเกรงขามในเวทีโลก

กลับเข้ามาในเรื่องของกระแสฟีเวอร์บอลโลก หากดูอย่างสร้างสรรค์ไม่พัวพันการพนัน แล้วจะพบเนื้อแท้ของเกมซึ่งเป็นเกมแห่งการทำงานเป็นทีม การสร้างทีมฟุตบอล หรือสร้างทีมงาน ในองค์กรเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะหมายถึงศักยภาพของแต่ละคนได้รวมเป็นหนึ่งในภาษา ฟุตบอลเรียกว่า เล่นเป็นทีมสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบในทุกส่วนของสนามหญ้าก้อนน้ำ กลาง ซึ่ง ในที่นี้เปรียบได้กับองค์กรประกอบด้วยหน่วยย่อยมากมาย ในที่นี้ขอแนวคิดการทำงานเป็นทีมที่ เรียกว่าทฤษฎีฝูงห่านของดร.ลีโอนาร์ดี โยง จากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดียซึ่งเป็นนักจิตวิทยาจากประ เทศมาเลเซีย ผ่านเกมฟุตบอล